

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-XD

Tuy Phước, ngày tháng năm 2021.

V/v vận động tài trợ xây dựng  
công trình: Cộng đồng phòng tránh  
thiên tai - Trường Tiểu học số 1  
Phước Thắng, huyện Tuy Phước

Kính gửi: Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai.

Trong thời gian qua, Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai đã phối hợp cùng UBND huyện Tuy Phước đầu tư xây dựng một số công trình Cộng đồng phòng tránh thiên tai tại 02 xã Phước Sơn và Phước Hòa. Tuy nhiên, do huyện Tuy Phước nằm ở cuối nguồn sông Côn và sông Hà Thanh nên hàng năm chịu thiệt hại nặng về thiên tai; trong đó, Phước Thắng là xã thuộc khu Đông huyện Tuy Phước nằm tiếp giáp với đầm Thị Nại nên thường xuyên bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ hàng năm. Trong các năm qua, địa phương đã tranh thủ tập trung nhiều nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng do nguồn lực có hạn nên cơ sở vật chất của ngành giáo dục nói chung và Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng nói riêng chưa được xây dựng hoàn thiện để đảm bảo cho việc dạy và học của nhà trường. Hiện tại một số phòng học của Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng qua quá trình sử dụng đã xuống cấp nặng, không đáp ứng nhu cầu dạy và học của nhà trường. Vì vậy, để đảm bảo điều kiện phục vụ cho việc dạy học, đáp ứng nhu cầu phát triển tăng lớp, tiến tới xây dựng trường chuẩn Quốc gia thì việc đầu tư xây dựng mới **08 phòng học cho Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng** là hết sức cần thiết.

Từ nhu cầu thực tế như trên, UBND huyện Tuy Phước vận động Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai tài trợ xây dựng công trình: Cộng đồng phòng tránh thiên tai - Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng.

Công trình sau khi được đầu tư xây dựng sẽ tăng cường cơ sở vật chất cho ngành giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập của nhà trường; đồng thời cũng là điểm tạm trú cho nhân dân trong khu vực khi có mưa lũ lớn, ổn định an sinh xã hội và từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng của xã Phước Thắng để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc đầu tư xây dựng công trình sẽ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân và chính quyền địa phương, tạo cho nhân dân sự phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai **quan tâm** tài trợ kinh phí để xây dựng công trình./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**Huỳnh Nam**